

กสม. ๑

รายงานผลการตรวจสอบ  
การละเมิดสิทธิมนุษยชน



## คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๑๕๗/๒๕๖๗

**เรื่อง** สิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรณีร้องเรียนว่า ได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากแมลงวันจำนวนมากและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัท ██████████ ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

**ผู้ร้อง** ปกปิดชื่อ

**ผู้ถูกร้อง** บริษัท ██████████

### ๑. ความเป็นมา

ผู้ร้องร้องเรียนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามคำร้องที่ ๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ ว่าการประกอบกิจการโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ของบริษัท ██████████ ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อให้เกิดแมลงวันจำนวนมากในบางช่วงของปี สร้างความเดือดร้อนรำคาญรบกวนการใช้ชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมานานหลายปีและยังไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างเหมาะสม จึงขอให้ตรวจสอบ

### ๒. การตรวจสอบ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มอบหมายให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยพิจารณาจากการชี้แจงข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานดังต่อไปนี้

#### ๒.๑ รายการเอกสาร พยานหลักฐานจากการตรวจสอบ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

๒.๑.๑ หนังสือผู้ถูกร้อง ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

/๒.๑.๒ หนังสือ ...

๒.๑.๒ หนังสืออำเภอนครชัยศรี ที่ นฐ ๐๓๑๘/๐๗๔๒ ลงวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๓ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] ที่ นฐ [REDACTED]/๑๒๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๔ หนังสือสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ที่ นฐ ๐๐๐๘/๑๘๖๔ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๕ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] ที่ นฐ [REDACTED]/๑๗๙ ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๖ รายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรณีร้องเรียนว่า การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชน

๒.๑.๗ หนังสือผู้ร้อง ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

๒.๑.๘ หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] ที่ นฐ [REDACTED]/๒๓๙ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ถึงเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

## ๒.๒ ข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ

### ๒.๒.๑ ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ร้อง

รายละเอียดตามความเป็นมาในข้อ ๑ ใดๆก็ตาม ในภายหลังผู้ร้องได้รับแจ้งข้อมูลว่า ไม่มีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม แต่มีฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของผู้ถูกร้องในพื้นที่ดังกล่าว ๒ แห่ง และฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัท [REDACTED] อีก ๑ แห่ง ซึ่งทั้ง ๒ บริษัทอยู่ในกลุ่มบริษัท [REDACTED] เช่นเดียวกัน ประกอบกับ กสม. ได้มีรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ วินิจฉัยว่า ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัท [REDACTED] ก่อให้เกิดกลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน อันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน และได้มีมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันหรือแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน รวมทั้งการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน และข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนแล้ว ด้วยเหตุดังกล่าว ผู้ร้องจึงมีหนังสือขอถอนเรื่องร้องเรียนตามคำร้องนี้

### ๒.๒.๒ ข้อเท็จจริงฝ่ายผู้ถูกร้อง

ผู้ถูกร้องประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อขายให้โรงงานผลิตไก่เนื้อสำหรับส่งออกต่างประเทศและเพื่อการบริโภคภายในประเทศของกลุ่มบริษัท [REDACTED] เริ่มก่อสร้างฟาร์มในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี เมื่อปี ๒๕๕๒ บริเวณที่ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากชุมชน มีทุ่งนาล้อมรอบ ในอดีตเป็นฟาร์ม ๑ แห่ง ในที่ดินแปลงเดียวกัน แต่ภายหลังถูกเวนคืนที่ดินเพื่อสร้างทางหลวงสายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ทำให้ฟาร์มถูกแบ่งเป็น ๒ แห่ง ตั้งอยู่คนละฟากถนน คือ ฟาร์ม [REDACTED] ตั้งอยู่ [REDACTED] มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ ๑๕ หลัง เนื้อที่ ๕๕ ไร่ เลี้ยงไก่ประมาณ ๓๗๕,๐๐๐ ตัว ต่อรุ่น และฟาร์ม [REDACTED] ตั้งอยู่ [REDACTED] มีโรงเรือนเลี้ยงไก่ ๒๒ หลัง เนื้อที่ ๖๔ ไร่ เลี้ยงไก่ประมาณ ๕๕๐,๘๐๐ ตัวต่อรุ่น ฟาร์มทั้ง ๒ แห่งเลี้ยงไก่ในโรงเรือนระบบปิด ควบคุมสภาพแวดล้อม อุณหภูมิ ความชื้น การระบายอากาศ ควบคุมโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ และผ่านการตรวจรับรองตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่เนื้อของกรมปศุสัตว์

โรงงานที่รับซื้อไก่มีชีวิตจากผู้ถูกร้องไปแปรรูป มี ๒ บริษัท คือ (๑) บริษัท [REDACTED] ตั้งอยู่ที่ [REDACTED] อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และ (๒) บริษัท [REDACTED] ตั้งอยู่ที่ตำบล [REDACTED] อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ ผู้ถูกร้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการแปรรูปเนื้อไก่หรือการจัดการโรงงานดังกล่าว และโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ทั้ง ๒ แห่ง มีการจัดการและกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกรมปศุสัตว์ รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ในระดับที่สามารถส่งออกเนื้อไก่แปรรูปไปต่างประเทศได้และเป็นที่ยอมรับของประเทศคู่ค้า เช่น ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และฮ่องกง เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ถูกร้องได้สอบถามบริษัท [REDACTED] ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดเดียวกันแล้วพบว่า ไม่เคยมีการร้องเรียนเรื่องแมลงวันหรือสิ่งปฏิกูลจากโรงงานหรือเรื่องร้องเรียนอื่นที่ใกล้เคียงกับคำร้องนี้

### ๒.๒.๓ ข้อเท็จจริงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ข้อเท็จจริงเป็นหนังสือและพนักงานเจ้าหน้าที่ได้ประสานขอข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์สรุปได้ ดังนี้

#### ๑) อำเภอ นครชัยศรี

ในพื้นที่อำเภอ นครชัยศรีไม่มีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แต่มีโรงฆ่าสัตว์ ๒ แห่ง คือ (๑) โรงฆ่าเปิดตั้งอยู่ที่ตำบลแหลมบัว และ (๒) โรงฆ่าสุกรตั้งอยู่ที่ตำบลขุนแก้ว จึงไม่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแมลงวันและสิ่งปฏิกูลจากโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แต่เคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแมลงวันและกลิ่นเหม็นจากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๖ จึงส่งผู้แทนจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม และผู้นำชุมชน เข้าตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของบริษัท [REDACTED] ซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบล [REDACTED] จากการตรวจสอบพบปัญหากลิ่นเหม็นโดยเฉพาะช่วงปลายปีที่มีสภาพอากาศปิดและปัญหาแมลงวัน

ในช่วงที่ ...

ในช่วงที่มีการจับไก่ออกจากโรงเรือนไปยังโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ ทั้งนี้ บริษัทดังกล่าวได้แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล [redacted] ทราบล่วงหน้าก่อนเปิดโรงเรือนเพื่อจับไก่และขนมูลไก่ทุกครั้ง และแจกแผ่นกาวดักแมลงวันให้กับชุมชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง แต่มีปริมาณไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ คณะผู้ตรวจสอบจึงมีข้อเสนอแนะให้บริษัทใช้สารเคมีฉีดพ่นให้เพียงพอต่อการควบคุมแมลงวัน เพิ่มการลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สนับสนุนกาวดักแมลงวันให้เพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ และปรับปรุงบำรุงรักษาโรงเรือนให้อยู่ในสภาพดี

## ๒) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

ให้ข้อมูลเดียวกับอำเภอนครชัยศรี เนื่องจากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ นครชัยศรีเป็นผู้จัดทำข้อมูลชี้แจง กสม. ให้ทั้งกับอำเภอ นครชัยศรีและสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม

### ๓) องค์การบริหารส่วนตำบล [redacted]

ในพื้นที่ตำบล [redacted] ไม่มีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แต่มีฟาร์ม เลี้ยงไก่เนื้อที่มีโรงเรือนระบบปิด ๑๕ หลัง ซึ่งเป็นของผู้ถูกร้อง ที่ผ่านมาเคยได้รับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ ปัญหาแมลงวันในช่วงที่มีการจับไก่และทำความสะอาดโรงเรือนเพื่อขนย้ายแกลบที่ใช้เป็นวัสดุรองพื้น สำหรับคูดซบปีสภาวะและมูลไก่ ทำให้เกิดการแพร่กระจายของแมลงวันและกลิ่นเหม็น อำเภอ นครชัยศรี จึงแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มไก่ โดยเชิญผู้แทน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่มีฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่ [redacted] อบต. [redacted] อบต. [redacted] รวมทั้งผู้แทนฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางแก้ไข ปัญหา ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมได้แนะนำให้ใช้น้ำหมักชีวภาพที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมฉีดพ่น เพื่อระงับกลิ่นและป้องกันไม่ให้แมลงวันแพร่กระจายออกนอกโรงเรือน และให้ อบต. ทั้ง ๓ แห่ง ออก ข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสำหรับกิจการฟาร์มไก่โดยเฉพาะ ซึ่ง อบต. [redacted] ได้ยกร่างข้อบัญญัติเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภาองค์การบริหาร ส่วนตำบล [redacted] นอกจากนี้ ในช่วงที่มีการจับไก่ อบต. [redacted] จะประสานผู้ถูกร้องให้แก้ไข ปัญหา เบื้องต้นโดยการแจกแผ่นกาวดักแมลงวันให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

### ๔) องค์การบริหารส่วนตำบล [redacted]

ในพื้นที่ตำบล [redacted] ไม่มีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แต่มีโรงฆ่าสัตว์ ๑ แห่ง คือ โรงฆ่าเปิดตั้งอยู่บริเวณ [redacted] และในช่วง ๒ ปีที่ผ่านมา ไม่เคยได้รับเรื่อง ร้องเรียนเกี่ยวกับการประกอบกิจการของผู้ถูกร้อง

### ๕) องค์การบริหารส่วนตำบล [redacted]

ในอดีตพื้นที่ตำบล [redacted] เคยมีโรงงานแปรรูปเนื้อไก่ แต่โรงงานดังกล่าว เลิกกิจการมาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ปัจจุบันจึงไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาแมลงวันและสิ่งปฏิกูลจาก โรงงานแปรรูปเนื้อไก่

### ๒.๒.๕ การแสวงหาข้อเท็จจริงของพนักงานเจ้าหน้าที่

กสม. มีรายงานผลการตรวจสอบ ที่ ๙๘/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗ เรื่อง สิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี อันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน กรณี ร้องเรียนว่า การประกอบกิจการฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในพื้นที่อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ก่อให้เกิดมลพิษและส่งผลกระทบต่อชุมชน ผู้ถูกร้อง คือ บริษัท [REDACTED] ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มบริษัท [REDACTED] เช่นเดียวกับผู้ถูกร้อง มีโรงเรียนตั้งอยู่ที่ [REDACTED] อำเภอ นครชัยศรี จังหวัด นครปฐม ในรายงานดังกล่าว กสม. ได้วินิจฉัยว่า การประกอบกิจการของบริษัท [REDACTED] ก่อให้เกิดปัญหากลิ่นเหม็นและแมลงวันรบกวน และปัญหาแมลงวันมีความสัมพันธ์กับมาตรการ การจัดการปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการสะสมหมักหมมของมูลไก่ ส่งผลกระทบต่อ การเข้าถึงสิทธิในการดำรงชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่ดีและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ที่ดีของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง จึงเป็นการกระทำอันเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน กสม. จึงได้มี ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนให้อำเภอ นครชัยศรี ขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มไก่ ในเชิงรุก อาทิ วางแผนการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าตรวจ ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในเขตพื้นที่รับผิดชอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุง โรงเรือนให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ ซึ่งหากมีการดำเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าวจะสามารถแก้ไข ปัญหาแมลงวันจากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของผู้ถูกร้องได้ด้วย

### ๓. ความเห็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาคำร้องและข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบ ของพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ร้องประสงค์ขอถอนเรื่องร้องเรียน จึงเป็นกรณีตามมาตรา ๓๙ (๗) ประกอบมาตรา ๓๙ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และข้อ ๑๗ วรรคสอง (๒) ของระเบียบคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการในการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน พ.ศ. ๒๕๖๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติส่งยุติเรื่อง จึงเห็นควรยุติเรื่องตามความประสงค์ของ ผู้ร้อง

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิชุมชนและสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่ดี ของประชาชนที่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง เนื่องจากฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อของผู้ถูกร้องมีเนื้อที่ขนาดใหญ่คาบ เกี่ยวพื้นที่ถึง ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบล [REDACTED] และตำบล [REDACTED] ผู้ถูกร้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรปฏิบัติตามหลักการชี้แนะของสหประชาชาติว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน (UN Guiding Principles

on Business and Human Rights หรือ UNGPs)<sup>๑</sup> จึงเห็นควรมีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] และอำเภอนครชัยศรีเพื่อดำเนินการต่อไป

#### ๔. มติคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

อาศัยเหตุผลดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในคราวประชุมด้านการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗ จึงมีมติให้ยุติเรื่องตามความประสงค์ของผู้ร้อง แต่ให้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนต่อผู้ถูกร้อง องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] และอำเภอนครชัยศรี ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔๗ (๓) และพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๖ (๓) ประกอบมาตรา ๔๒ ดังนี้

๑) ให้ผู้ถูกร้องนำหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนมาใช้ในการประกอบกิจการ เช่น (๑) กำหนดให้การดำเนินธุรกิจด้วยความเคารพสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายบริษัท (๒) จัดทำการประเมินผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท (๓) กำหนดแนวทางที่เหมาะสมเพื่อลดและเยียวยาผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการประกอบกิจการของบริษัท อาทิ ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ แจ้งให้องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] และองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] ทราบล่วงหน้าเกี่ยวกับวันเวลาที่ จะจับไก่ เพื่อแจ้งให้ประชาชนเตรียมการป้องกัน แจกกาวดักแมลงวันให้เพียงพอและทั่วถึง กำหนดช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนรับรู้ จัดให้เจ้าหน้าที่ของผู้ถูกร้องเข้าตรวจสอบเรื่องร้องเรียนภายใน ๗ วัน นับแต่ได้รับแจ้ง และหากพบเหตุเดือดร้อนรำคาญ ให้ผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขปัญหที่เกิดขึ้นโดยเร็วเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบ

๒) ให้องค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] และองค์การบริหารส่วนตำบล [REDACTED] ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ หมวด ๕ ในการระงับ จำกัด หรือควบคุมเหตุรำคาญอันเกิดจากการประกอบกิจการของผู้ถูกร้องอย่างเคร่งครัด โดยในการพิจารณาต่อไปอนุญาต

/ประกอบ ...

<sup>๑</sup> หลักการ UNGPs ประกอบไปด้วยเสาหลัก ๓ ประการ คือ

(๑) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (protect) หมายถึง หน้าที่ของรัฐที่จะคุ้มครองมิให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากการประกอบกิจการของภาคธุรกิจ รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

(๒) การเคารพสิทธิมนุษยชน (respect) หมายถึง ความรับผิดชอบของภาคธุรกิจที่จะเคารพสิทธิมนุษยชน โดยหลีกเลี่ยงการกระทำที่ละเมิดหรือมีส่วนร่วมในการสร้างผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน

(๓) การเยียวยา (remedy) หมายถึง การที่ผู้ได้รับผลกระทบจากการดำเนินธุรกิจสามารถเข้าถึงการแก้ไขเยียวยา ฟื้นฟู ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งกลไกตามกระบวนการยุติธรรมและอื่น ๆ



ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ควรประสานหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมและ  
สุขอนามัยในพื้นที่เพื่อให้ความเห็นประกอบการพิจารณาต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ร้องทุกครั้ง

๓) ให้อำเภอนครชัยศรีขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหา  
ความเดือดร้อนกลิ่นเหม็นรบกวนจากฟาร์มไก่ในเชิงรุก อาทิ วางแผนการแก้ไขปัญหาบนพื้นฐาน  
การมีส่วนร่วมของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เข้าตรวจฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ  
เป็นระยะ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ผู้ประกอบการปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ให้อยู่ในสภาพดี  
อยู่เสมอ

### คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์

นางปรีดา คงแป้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ เศรษฐมาลินี

นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์

นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้

นางสาวสุภัทรา นาคะผิว

ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

